
Fundargerð gærdagsins 
Mætt, María, Rósa, Sigurveig, Valbjörn, Stína, Elísa og Fanney 
 

• Engin fundargerð frá skólanum 29.apríl. Finnst ekki á heimasíðunni og ekkert email. Rætt við 
Bryndísi um hvað er gott að í skólann vegna símalaus skóla. Frístund að fara á svæði 1.bekkjar. 
Nota svæðið þá fyrir fótboltaborð, þythokkí, billiard. Meira eftirlit með spöðum og fylgihlutum, t.d. 
hjá Kristjönu. Fryst kaup og keypt í byrjun skólaárs 2024-2025. 

• Kaupa spilastokka og yatsý, skipbo, uno, mikado - Sigurveig 
• Útigrill sem gægt er að bolta niður. Valbjörn gæti kannski teiknað að eitthvað upp og Rósa ætlar að 

heyra í blikk og tækni. 
• Ísferð fyrir allan skólann í leirunesti - María 
• 10.bekkur á pening hjá for.félagi. 
• Vorhátíð verður að hausthátíð, verið að skoða hvernig verður framkvæmt. Minna á árgangasíðu 

10.bekkjar - Fanney 
• Kaupa grill fyrir skólann? 
• Bolir/Peysur f. Naustaskóla. Bjóða 7.bekk að sjá um fjáröflun. Rósa skoðar þetta. 
• Ekkert að frétta hjá Samtaka. 
• Aðalfundur for.fél. mögulega hjálp frá skólanum að trekkja að. 
 
Fundi slitið 17:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


